

13 กรกฎาคม 2564

เรื่อง บริษัท และ บริษัทย่อย ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 99.99% โดย บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)) (“บริษัทย่อย”) ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปแล้วนั้น

ทางบริษัท ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าในปัจจุบันทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณา ดังนี้

1. ออกใบอนุญาต ผลิต(ปลูก)ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เลขที่ใบอนุญาต ชม9/2564(ป) ชม10/2564(ป) ชม11/2564(ป) โดยให้ไว้แก่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม การได้รับใบอนุญาตดังกล่าว บริษัทจะสามารถดำเนินการปลูกพืชกัญชาตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยผลผลิตจากการเพาะปลูกจะนำส่งเข้าโรงสกัดCBD-THC นำส่งเข้าโรงสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชา และ แปรรูป โดยกรรมวิธีอื่นๆเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารเสริม และ สินค้าอื่นๆภายใต้ข้อกำหนดของตามที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อ โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2564

2. ออกใบอนุญาตสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชา โดยสกัดหลังเพิ่มประเภทอาหารในใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ 50-2-06745 โดยให้ไว้แก่ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งได้เพิ่มเติมอาหารควบคุมเฉพาะ ได้แก่ เมล็ดกัญชา น้ำมันจากเมล็ดกัญชา โปรตีนจากเมล็ดกัญชา และ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชา น้ำมันจากเมล็ดกัญชา หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชา(เฉพาะน้ำมันจากเมล็ดกัญชา) ที่ขึ้นทะเบียนอาหารไว้ การได้รับใบอนุญาตดังกล่าว บริษัทย่อยจะสามารถดำเนินการสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชา โดยนำผลผลิตที่ได้จากสารสกัดไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารเสริม และสินค้าอื่นๆภายใต้ข้อกำหนดของตามที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน